

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở NAM ĐỊNH

■ NGUYỄN DANH CƯỜNG (*)

Nam Định là một tỉnh nhiều tôn giáo, đông chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, nhiều cơ sở thờ tự và đậm đặc các loại hình tín ngưỡng dân gian. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Nhìn chung, tín đồ các tôn giáo ở Nam Định chủ yếu là nông dân, có niềm tin tôn giáo cao và chịu ảnh hưởng nhiều của văn hoá làng xã. Các hoạt động mang yếu tố nước ngoài diễn ra thường xuyên, liên tục, dài ngày và tập trung đông đảo tín đồ trong và ngoài tỉnh. Nhiều năm qua, công tác tôn giáo được chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định, được chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hoan nghênh, ủng hộ. Các tôn giáo trong tỉnh hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Các phong trào "Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu" trong đạo Công giáo và "Xây dựng chùa tinh tiến" trong Phật giáo phát triển liên tục, đều khắp; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Có được những kết quả tích cực nói trên trong công tác tôn giáo, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là Nam Định có truyền thống đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo dày dặn kinh nghiệm, có kiến thức, tư duy mới và đầy đủ bản lĩnh chính trị trong một lĩnh vực công tác đặc thù.

Sau khi sáp nhập Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ, bộ phận làm công tác tôn giáo thuộc Ủy

ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố vào phòng Nội vụ, tuyệt đại đa số các đồng chí có thâm niên, kinh nghiệm trong công tác tôn giáo đều được ưu tiên sắp xếp tiếp tục đảm đương nhiệm vụ đang thực hiện. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để công tác tôn giáo nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo nói riêng không bị hụt hẫng. Ở cấp tỉnh và cấp huyện, sau khi phân loại, đánh giá cán bộ đã và đang làm công tác tôn giáo được bố trí học những lớp bồi dưỡng ngắn ngày, cập nhật kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, những quy định mới về công tác tôn giáo và liên quan đến tôn giáo. Những đồng chí làm công tác lãnh đạo, quản lý hoặc lần đầu đảm nhận nhiệm vụ chuyên trách công tác tôn giáo được ưu tiên bố trí đi học các lớp dài ngày do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. Trong hai năm 2008 và 2009, 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở Nội vụ, phòng Nội vụ các huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan đã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và công tác tôn giáo; trong đó, các cán bộ, công chức chuyên trách công tác tôn giáo tham dự từ 2-3 lớp.

Bên cạnh việc làm trên, với nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác tôn giáo ở cơ sở, Sở Nội vụ đã đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo và kiến thức tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Năm 2008, Sở đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng về lĩnh vực này cho các chức danh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo

(*) Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

như phó bí thư, phó chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, chủ tịch Hội Cựu chiến binh... Các lớp bồi dưỡng được mở ngay tại địa bàn cơ sở, do các giảng viên là những cán bộ làm công tác tôn giáo lâu năm của Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh... trực tiếp lên lớp với những nội dung và tài liệu ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, dễ tra cứu. Năm 2009, được sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ Nam Định tiếp tục mở 3 lớp cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Như vậy, chỉ trong 2 năm 2008 và 2009, hơn 2.200 cán bộ, công chức cấp xã đã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, đạt tỷ lệ gần 100%.

Trước yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới, nhất là tại một địa bàn trọng điểm về tôn giáo như Nam Định, tháng 3/2010, được sự nhất trí và chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ Nam Định đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 150 đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng quan trọng, cung cấp những thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách cần thiết trong công tác của các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Như vậy, cho đến nay, tính từ thời điểm Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho tất cả các đối tượng, từ chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo tới cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được tiến hành đạt tỷ lệ rất cao, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất về thông tin giữa đối tượng và chủ thể trong công tác quản lý. Điều này góp phần quan trọng để tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật. Tất cả các dòng tu nữ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh đã đăng ký và được cấp đăng ký hoạt động. Có dòng tu lớn đã thành lập chi hội phụ nữ và hoạt động tích cực trong phong trào hội. Việc xây, sửa công trình tôn giáo, việc nhập tu, thụ

phong, thụ giới, chuyển chuyển, bổ nhiệm địa bàn hoạt động của chức sắc tôn giáo, việc đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo, việc tổ chức các hoạt động tôn giáo lớn, bất thường... đều được các tổ chức và cá nhân tôn giáo làm thủ tục đề nghị chấp thuận và thực hiện đúng quy định. Mặt khác, tất cả các đề nghị của tôn giáo cũng được cán bộ làm công tác tôn giáo tiếp nhận, xử lý, tham mưu cho chính quyền các cấp trong tỉnh xem xét kịp thời, giải quyết thỏa đáng, hợp tình, hợp lý, đúng thẩm quyền, hợp lòng dân và phù hợp với quy định của pháp luật. Chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh yên tâm, phấn khởi hành đạo, tin tưởng vào đường lối, chính sách tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động, sản xuất, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước □

VỀ TỔ CHỨC CÁC BỘ ĐA NGÀNH...

(Tiếp theo trang 21)

nhiệm vụ mới thì mới có thể phát huy được những ưu thế của bộ đa ngành và mới có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Tiếp tục rà soát để sớm khắc phục những chồng chéo, vướng mắc giữa các bộ trong thực hiện một số nhiệm vụ, cũng như cần bổ sung một số nhiệm vụ còn bỏ sót, chưa có cơ quan nào thực hiện hoặc chưa rõ địa chỉ thực hiện (như đã nêu ở phần trên) cho các bộ có liên quan.

Trong thực tế hiện nay, việc tổ chức bộ đa ngành chưa thật sự phát huy ưu điểm, tiến bộ của nó mà vẫn tồn tại một số vướng mắc chưa được giải quyết thỏa đáng. Nguyên nhân một phần do những cơ quan và cá nhân có trọng trách chưa thật sự khẩn trương, kiên quyết tháo gỡ; phần khác còn do những người trong cuộc chưa thật sự hưởng ứng, mà trái lại còn cố tình níu kéo cái cũ, muốn nó tồn tại lâu hơn vì lợi ích cục bộ và với tâm lý, thói quen vốn có. Mặc dù vậy, không nên vì thế mà phủ nhận những ưu điểm, tiến bộ, những mặt tích cực rất cơ bản của mô hình tổ chức bộ đa ngành, vốn đang là xu thế chung của các quốc gia trên thế giới trong công cuộc cải cách bộ máy nhà nước hiện nay □